

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (Weekly News from Nordics)

รวบรวมโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

การส่งออกไทยปี 2564 ในตลาดกลุ่มนอร์ดิกส์เติบโตอย่างต่อเนื่อง

การส่งออกไทยในตลาดกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์เดินทางเปิดตัวเป็นบวกอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 19.90 รวมมูลค่า 13.02 พันล้านบาท ในช่วง 4 เดือนแรกปี 2564 (มกราคม-เมษายน) นี้

กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ประกอบด้วยเดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ สินค้าส่งออกสำคัญ 9 อันดับแรกในช่วง 4 เดือนแรกปี 2564 ต่างมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งหมดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 1,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 ผลิตภัณฑ์ยาง 1,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 242 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 135 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 734 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 แผงสวิทช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 645 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของใช้ในบ้านเรือน 637 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 อัญมณีและเครื่องประดับ 652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 รองเท้าและชิ้นส่วน 524 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย: : กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์มีจำนวนประชากรรวมประมาณ 27.49 ล้านคน เป็นกลุ่มประเทศที่ยอมรับสินค้าจากต่างประเทศ หากมีจุดเด่นมากกว่าสินค้า/บริการในประเทศที่มี การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีจุดเด่นกว่าคู่แข่งอื่นๆ จึงจะสามารถสร้างโอกาสทางการค้าได้

โอกาสและแนวทาง: การเข้าร่วมโครงการจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ที่กรมฯ จัดสามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถพบปะเจรจาการค้ากับผู้นำเข้ากลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ได้ เนื่องจากคณะผู้แทนการค้ากลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ อย่างต่อเนื่อง



ศูนย์ผลิตรถยนต์ Volvo Car ณ Torlanda ใกล้กับเมือง Gothenburg สวีเดน เครดิตภาพ: Sofia

Sabel/imagebank.sweden.se

Weekly News from Nordic Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด